
รายงานการประชุมฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม 

ครั้งที่ 8/2567 

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุม ดิถี จึงเจริญ 

ผู้มาประชุม:  

1. อ.สรชัย ศรีสุมะ (ท่ีปรึกษา) 6. คุณน้ำผึ้ง ทองทา 

2. อ.นราวุฒิ ภาคาพรต (หัวหน้าฝ่าย) 7. คุณจุฬาลักษณ ์ทองเอม 

3. อ.รุจภพ สุทธิวิเศษศักดิ์  8. คุณนิศานาถ ลัคนาชาติพันธ์ 

4. คุณกิตติ์ชญาห์ พงศ์วัฒนพาคิน 9. คุณพิชามญชุ์ หรั่งกรุ่น  

5. คุณวงศ์สถิตย์ จินดาศร ี  

 

เริ่มประชุมเวลา: 13.30 น. 

เรื่องที ่1 การส่งเสริมบุคลากรใหม้ีความคิดเชิงนวัตกรรม 

- อาจารย์นราวุฒิ นำเสนอ รายชื่อการแบ่งกลุ่ม อบรมวิจัยและนวัตกรรม วันท่ี 24 มิถุนายน 2567 มีท้ังหมด 7 กลุ่ม 

หัวหน้าภาคได้เสนอว่ากลุ่มท่ี 6 มี 11 คน จำนวนจะมากเกนิไปถ้าเพ่ิมอีกกลุ่มทางวิทยากรขัดข้องหรือไม่  

 - อ. นราวุฒิรับอาสาติดต่อสอบถามวิทยากร  

 - คุณกิตต์ิชญาห์ ช่วยเพ่ิมเติมการแบ่งกลุ่ม 

- ติดตามความคืบหน้าของโครงการโดย คุณนิศานาถ ได้ดำเนินการส่งเอกสารให้ อ.สมพลได้ตรวจสอบ ผู้เข้าร่วม

โครงการมีท้ังหมด 58 คน รวมทีมวิทยากร 7 คน รวมท้ังหมด 65 คน และในการจัดโครงการนี้มีนักศึกษาด้วยดังนั้นค่าเบิกจ่าย

สำหรับบุคคลากรและนักศึกษาต้องเบิกจ่ายคนละส่วนกัน ของนักศึกษาเบิกจากบัณฑิตศึกษาส่วนเรื่องค่าอาหารและเครื่องด่ืม 

ร่วมค่าใช้จ่ายก็ประมาณ 18,240.00 บาท ดังภาพด้านล่าง 

 

- หัวหน้าภาคเสนอว่าค่าใช้จ่ายไม่ได้มาก จึงเสนอให้ขอเบิกจากงบเงินรายได้บัณฑิตทั้งหมดเลย และ

หัวหน้าภาคแนะนำให้แก้ไขการเขียนตัวโครงการปรับเป�น ให้เขียนนักศึกษาขึ้นมาก่อนเพื่อใช้ในการของบ 

และเขียนขอเผื่อหากจำเป�นต้องมีค่าใช้จ่ายในการทำกิจกรรม  



- เป้าหมายมีบคุลากรและนักศึกษาเข้าร่วมมากกว่า 90% และตอบแบบสอบถามมากถึงมากท่ีสุดมากกว่า 80%  

- กิจกรรมเริ่ม 8 โมงเช้า (อ.นราวุฒิ) เป�นผู้ดำเนินการเป�ดงาน (รายละเอียดงานตามภาพท่ีแนบ) 

   

- หัวหน้าภาคเพ่ิมเติมเรื่องการจัดอาหารอาหารให้หาคนมาช่วยจัดการ 

 

เรื่องที่ 2 การจัดทำฐานข้อมูลงานวิจัยของภาควิชา 

- คุณพิชามญชุ์ ติดตามโครงการวิจัย ข้อมูลแบบสำรวจโครงการวจิัยของภาควิชาสรีรวิทยามี 40 โครงการ 

 

- เพ่ิมเติม ผู้ยังไม่ลงข้อมูลงานวิจัย มี อ.สรชัย, อ.นราวุฒิ และ อ.ป�ทมาสน ์หัวหนา้ภาคแนะนำให้ทวงจาก

เจ้าหน้าท่ีในหน่วย 

 - โครงการท่ีใกล้สิ้นสุดสัญญาทุน มี 2 โครงการ 



 

- วันท่ีรับรองโครงการใกล้หมดอายุ มี 1 โครงการ 

1. โครงการสำหรับการใช้สัตว์ทดลอง ของอ.รุจภพ วันท่ีการรับรองหมดอายุวันท่ี 17 พฤษภาคม 2567  

- ทั้งหมดนี้ทางฝ่ายยังไม่ได้ดำเนินการใดๆ หัวหน้าภาคจึงเสนอให้นึก flow ว่าต้องการอะไร มีเป้าหมาย

เพ่ืออะไร  

- อ.นราวุฒิ แจ้งว่าเพื่อ ติดตาม เตือนให้ต่อ อายุ ทั้งโครงการที่ใกล้จะหมดเวลาทุน  และ ใบอนุญาตทั้งใน

งานวิจัยในคนและงานวิจัยในสัตว์ทดลอง 

- หัวหน้าภาคเสนอถ้าเตือนก็ทำล่วงหน้ากว่านี้  

- คุณกิตติ์ชญาห์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าจริยธรรมวิจัยในคนจะมีการแจ้งเตือน 1 เดือน แต่ในสัตว์ทดลองไม่มี

การแจ้งเตือนต้องทราบเองโดยอาจารย์เจ้าของโครงการ 

- หัวหน้าภาคให้ข้อมูลเพิ ่มเติมว่าเนื ่องจากการขอตำแหน่งหรือขอความก้าวหน้าทางกรรมการจะ

ตรวจสอบข้อมูลเหล่านี้หากข้อมูลโครงการไม่ต่อเนื่องการส่งผลต่อการพิจารณา 

- หัวหน้าภาคเสนอให้ แจ้งเตือนล่วงหน้า 3 เดือน โดยคุณน้ำผึ้งเสนอช่วยทำ Flow และหน้าที่ของฝ่าย

วิจัยจะสิ้นสุดตรงท่ีได้แจ้งเป�นลายลักษณ์อักษร 

 - เรื่อง MUREX ยังไม่มี อ.ท่านใดลงข้อมูลเลย 

 

  - หัวหน้าภาคแจ้งเพ่ิมเติมอ.ป�ทมาสน์ยังไม่เป�นอาจารย์เลยยังมีชื่อในรายการข้างบน 

  - หัวหน้าภาคขอสไลด์ตัวอย่างการเข้าไปลง MUREX 

 - อ.นราวุฒิแจ้งเพ่ิมเติมโครงการวิจัยของอ.ชัยเลิศยังไม่มีอะไรเพ่ิมเติม 

เรื่องที่ 3 การจัดทำตัววัดงานวิจัยภาควิชา 



 - คุณวงศ์สถิตย์ เป�นผู้รายงานและได้สอบถามเรื่องอัตราการวิจัยที่จะสำเร็จตามแผนกำลังอยู่ในขบวนการที่กำลังจะ

เก็บข้อมูล   

- หัวหน้าภาคเสนอว่าอาจจะรายงานไม่ทันรอบวันที่ วันที่ 16 มิ.ย นี้ เนื่องจากเรายังมี Flow ครบ เช่น 

ข้อมูลงานวิจัยที่จะเสร็จตามแผน ก็อาจยากเพราะไม่มีข้อมูลจากแต่ละโครงการว่ามีแผนการหรือกำหนด

เสร็จเมื่อไหร่ อ.สรชัยเลยแนะนำให้คิด ขั้นตอนการติดตามให้สำเร็จตามเป้าหมายก่อน และ รวบรวม

ข้อมูลไว้ 

 - คุณวงศ์สถิตย์รายงานการติดตามข้อมูลจำนวนงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ของอ.และผู้ช่วยวิจัย 

  - หัวหน้าภาคให้ข้อมูลเพ่ิมเติมการนับจำนวนผลงานท่ีได้รับการเผยแพร่ร่วมกับผู้ช่วยวิจัยนั้นมี 2 แบบ 

1. ตำแหน่งผู้ช่วยวิจัยที่เป�นโควตาจากคณะซึ่งทุกภาควิชาได้รับโดยไม่ได้ใช้ผลงานของอาจารย์ท่านใดทา่น 

หนึ่ง  

2. ตำแหน่งผู้ช่วยวิจัยท่ีได้มาจากการนำผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ของอ.ท่านนั้นๆ ไปแลกมา 

- ดังนั้นหัวหน้าภาคแจ้งว่าต้องนับจำนวนผลงานการตีพิมพ์แยกกัน 

- เรื่องการประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการทำงานวิจัยโดยการปรับเปลี่ยนรูปแบบบอร์ดประกาศเพ่ือให้เกิดแรงจูงใจ 

- คุณวงศ์สถิตเลยเสนอจะเน้นโปรโมทย์การตีพิมพ์ให้อยู่ใน Top 10  

- หัวหน้าภาคเสนอให้นำเอา AXiis มาทำการโปรโมทย์ด้วย (ดังภาพท่ีโชว์ด้านล่าง) 

- อ. นราวุฒิเสริมให้ใส่ให้ครบ AXiiS  

 

 

 



เรื่องที่ 4 การส่งเสริมบุคลากรให้มีความคิดเชิงนวัตกรรม 

- สืบเนื่องการติดตามสอบถาม  SiCRES โดย อ.นราวุฒิ  

  - ทาง SiCRES มีแบบฟอร์มในเรื่องของสัญญาระหว่างบริษัทท่ีจะทำงานวิจัยร่วม 

- ส่วนผลประโยชน์ที่ทางคณะหรือภาควิชาจะได้ตอบแทน ก็ขึ้นกับจำนวนเงินที่ได้ทุนมาทำวิจัยและถ้าทำ

สัญญาผ่านฝ่ายวิจัย เงินจะเข้าคณะ 20% ส่วนภาควิชาอาจไม่ได้ผลประโยขน์ใดนอกจากการได้ชื่อในการ

ตีพิมพ์ถ้าผลออกมาดี  

- อ.สิทธิ ์ แนะนำว่างานวิจัยที ่รับมาทำจะมีผลกระทบต่องานวิจัยหลักหรือเปล่า และต้องตกลงให้

ครอบคลุมว่าจะนำชื่อคณะไปโฆษณาได้อย่างไรมากน้อยเท่าไหร่ 

- ส่วน อ.ท่านใดในภาคสนใจม้ัยจะสอบถามในท่ีประชุมภาคต่อไป 

- อ.สรชัย ให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากการที่ได้สอบถาม อ.เอกราช จากสถาบันโภชนาการ (เนื่องจากเป�นสถาบันที่รับ

ทำงานวิจัยเกี่ยวกับอาหารมากที่สุด) อ.แบ่งป�นข้อมูลว่า เวลาจะขอขึ้นทะเบียน ต้องมีงานตีพิมพ์รับรอง ยังไงผลงานคณะได้

แน่ๆ แต่เงินเข้าคณะก็ขึ้นอยู่กับนโยบาย แต่อย่างไรถ้าหากมีผลงานก็สามารถขอ คน หรือ ครุภัณฑ์ มาทำวิจัยได้ 

- อ.สรชัยเสริม ว่าได้คุยกับ อ.สุวัฒนี, อ.กาญจนา และ คุณอัญชลี สนใจ อ.สรชัยมอบหมายให้ อ.นราวุฒิ สอบถาม

อีกทีและจัดหาผู้ทำวิจัยท่ีจะทำสัตว์ทดลอง 

- สืบเนื่องจากบริษัท KOKANDO ติดเรื่อง อย. ภายในประเทศ อาจไม่ได้ร่วมงานเร็วๆนี้ แต่หากต้องการให้ทำงาน

วิจัยเพ่ิมอาจได้ไปทำร่วมท่ี มหาวิทยาลัยโอยาม่า ท่ีบริษัททำงานร่วมอยู่ 

 

เรื่องที่ 5 หัวหน้าภาคเสนอเรื่องตัววัด  

           - การนำเสนอตัววัดมี  2 รอบ  

                          - รอบแรกเป�นการเสนอตัววัดพันธกิจ พันธกิจคือสิ่งท่ีต้องทำ เช่น สอน และ วิจัย 

              - รอบสองเป�นการเสนอตัววัดยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์คือ เป�นสิ่งท่ีภาควิชาต้องทำเพ่ิมเติมเพ่ือให้โดดเด่น 

              - อ.รุจภพเสริมเรื่องการทำเกณฑ์ประเมิน 

              - อ.สรชัยเลยแจ้งว่าเกณฑ์รอบประเมินที่จะถึงนี้ยังไม่เปลี่ยนแต่รอบหน้าจำเป�นต้องเปลี่ยนแล้วและจะ    

เน้นให้สอดคล้องกับ ตัววัด AXiiS  

 

 

 

 

ป�ดประชุมเวลา 15. 25 น.                     

                                        บันทึกการประชุม 

น้ำผึ้ง ทองทา 

 

        



 

 

  

 


